



VIỆT NAM KHÔNG ĐƠN ĐỘC!

“Việt Nam chưa bao giờ đơn độc trong các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Bây giờ Việt Nam lại càng không đơn độc. Bạn thấy đấy, những người dân Tây Tạng, Philippin, Lào, Áo, EU... đang đứng trong hàng ngũ biểu tình với Việt Nam hôm nay”, nhà khoa học chính trị Michael Platz.



“Việt Nam chưa bao giờ đơn độc trong các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa”

Việt Nam không đơn độc

Sáng 18/5/2014, Cộng đồng Người Việt tại Cộng hòa Áo đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Cuộc biểu tình được tổ chức trước cửa Đại sứ



quán Trung Quốc tại Áo. Khoảng 300 người Việt, Tây Tạng, Philippin, Áo, EU đã tham gia cuộc biểu tình.

Chúng tôi và công chúng được biết thông tin về cuộc biểu tình, thông qua một số trang Facebook “Thanh niên Viên”, “Hội phụ nữ Việt Nam tại Áo”, “Hội hữu nghị Áo - Việt”. Mặc dù vậy, cuộc biểu tình đã không có một ban tổ chức rõ ràng nào. Họ cho rằng tình yêu Việt Nam là tự nguyện, họ đã gặp nhau ở tinh thần đó, rồi một cá nhân đã đứng ra đăng ký với chính quyền Áo để được cấp phép cho cuộc biểu tình.

Anh Bùi Văn Sơn chia sẻ: “Chúng ta yêu nước, không cần phải có, phải chờ một ban tổ chức nào cả, mọi người cùng một lòng một dạ thì tức khắc sẽ gặp nhau trong hành động thôi”.

Thời tiết ngày hôm nay rất xấu, mưa, lạnh, nên chúng tôi dự đoán là sẽ không có nhiều người tham dự. Hơn nữa, Cộng đồng người Việt tại Áo cũng không nhiều (khoảng 5.000 nghìn người, trong đó, chỉ có khoảng hơn 2.000 người sinh sống và làm việc tại Vienna). 9h30 chúng tôi có mặt trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc, lúc đó mọi người cũng lục tục kéo đến từ các ngã. Hơn 10h, khi đội hình đã đông, mấy chị phụ nữ đứng ở hàng đầu, bắt đầu hô nhỏ: “Hòa bình cho Việt Nam” (bằng tiếng Việt và tiếng Đức). Âm giọng khởi động có vẻ ngại ngùng, rồi rạc. Một chị mặc áo dài truyền thống, khoác ngoài lá cờ đỏ sao vàng, đi đi lại lại động viên mọi người. Các bạn thanh niên, sinh viên, các em nhỏ, các cụ già... đều dán cờ đỏ sao vàng trên trán, trên má, trên ngực áo, bên trái... Mưa mỗi lúc một nặng hạt, dòng người vẫn tiếp tục kéo đến. Họ che ô đứng sát bên nhau, một chị cầm loa, bắt nhịp đồng dục: “Hòa bình cho Việt Nam, hòa bình cho Biển Đông, hòa bình cho Tây Tạng, hòa bình cho Philippin...”(bằng tiếng Đức và tiếng Việt), tất cả mọi người cùng hô vang. Cứ thế, tiếng hô to và đánh dần. Chiếc loa tiếp



tục được chuyển cho một người đàn ông, âm thanh lúc này mạnh mẽ hơn. Sau đó, đám đông đồng thanh hát Quốc ca và những bài hát thể hiện lòng tự hào dân tộc... Chiếc loa cũng được chuyển cho các bạn Tây Tạng, họ hát vang khúc hát Tây Tạng trên nền trống liên hồi của Việt Nam.

Anh Hoàng Sơn (kỹ sư tin học) xúc động: “Người Áo, Philippin, Tây Tạng và một số dân tộc khác cũng đang đứng trong hàng ngũ của chúng tôi hôm nay. Người Việt Nam dù sống ở đâu cũng luôn có lòng yêu nước, luôn sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ của mình để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của dân tộc”.

Anh Nguyễn Việt Ý (khoác cờ Việt Nam và cờ Tây Tạng): “Trong cuộc đấu tranh này Việt Nam cần kết hợp với các nước xung quanh, cần có sự ủng hộ của quốc tế. Chúng tôi đã kết hợp với người Tây Tạng để thu hút sự quan tâm của công luận quốc tế. Tôi có trao đổi với những người bạn và thấy rằng mục đích của Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở biển, ở việc khai thác, mà có thể muốn biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ hai. Chúng ta đừng chần chừ, hãy phối hợp với bạn bè quốc tế, đấu tranh trên cơ sở tôn trọng hòa bình và luật pháp quốc tế”.

Chị Bích Thủy (Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo): “Chúng tôi cùng các bạn trong Hội đoàn sinh viên, doanh nghiệp, bà con kiều bào Áo, cũng như bạn bè quốc tế đến đây hôm nay, muốn nhắn gửi thông điệp tới phía Trung Quốc, đề nghị họ phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế hãy lên tiếng để Trung Quốc phải tôn trọng hòa bình và luật pháp quốc tế. Cuộc biểu tình sẽ không dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng các nước ASEAN tại Áo, cùng tham gia biểu tình vào lần tới”.



Nhà khoa học chính trị Michael Platz chia sẻ: “Việt Nam chưa bao giờ đơn độc trong các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Bây giờ Việt Nam lại càng không đơn độc. Bạn thấy đấy, những người dân Tây Tạng, Philippin, Lào, Áo, EU... đang đứng trong hàng ngũ biểu tình với Việt Nam hôm nay”.

Kiêu bào Áo sẵn sàng “góp gió thành bão”

Chúng tôi nhìn thấy có một số người Việt gốc Hoa cũng tham gia cuộc biểu tình. Với họ thì từ lâu Việt Nam đã là máu thịt, nên hành động của họ hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên.

Chị Quỳnh (lấy chồng gốc Hoa), trên tay cầm tấm bản đồ thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam, chia sẻ: “Tôi hy vọng Việt Nam sẽ bình an trở lại. Trung Quốc hãy rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam để cho đàn bà và các em nhỏ có được cuộc sống yên bình bên những người chồng, người cha của họ”.

Bác Lê Văn Thánh (cao tuổi) nhấn gửi: “Đề nghị Trung Quốc phải tôn trọng luật lệ quốc tế. Tôi mong nhân dân Trung Quốc, những người cao tuổi Trung Quốc hãy cố gắng lên tiếng vì hòa bình”.

Gia đình anh Trần Đức Thắng, dắt theo hai con nhỏ đến từ thành phố Linz, Áo (cách nơi biểu tình 300 km), bức xúc: “Bà con dưới đó rất căm phẫn Trung Quốc. Chúng tôi thuê một chiếc xe buýt lên đây đi biểu tình. Dù trời lạnh, mưa nhưng vì lòng yêu nước chúng tôi vẫn cho các cháu nhỏ đi cùng”.

Bà con kiêu bào ai ai cũng sôi sục về vận mệnh của nước nhà. Mỗi người một ngành nghề và họ đã “cảm hóa” bạn bè, đồng nghiệp quốc tế theo những cách riêng của mình.



Chị Tuyết (kinh doanh): “Tôi mong đợi những dịp như thế này để đi ủng hộ Việt Nam! Tôi có một Beauty salon, nên tôi thường xuyên gặp gỡ các khách hàng nước ngoài. Tôi đều nói với họ về Việt Nam xinh đẹp, hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, và họ đều ủng hộ Việt Nam”.

Anh Trịnh Công Thành: “Gia đình tôi và bà con sống ở Vienna luôn kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam. Bạn bè quốc tế hãy giúp Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và các nước láng giềng”.

Nguyễn Ngọc Hưng (sinh viên): “Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Trung Quốc trên thế giới rằng chúng ta là những trí thức, chúng ta cần phải tỉnh táo, cần phải có cái nhìn đúng đắn về những hành động và sai phạm mà Trung Quốc đang làm với các nước láng giềng”.

Vũ Thị Hoa (kinh doanh): “Bình thường tôi thấy sự liên kết của người Việt ở nước ngoài không được mạnh nhưng trong những dịp như thế này thì mọi người đều đồng lòng, đều hướng về quyền lợi chung của dân tộc”.

Hành động yêu nước của Việt kiều tại Áo không chỉ dừng lại ở lời nói, khẩu hiệu mà còn bằng những hành động thiết thực: Cuộc biểu tình vừa chấm dứt, chị Anna Nguyễn (Nhà hàng Le Viet) đã đứng ra kêu gọi thành lập Quỹ để ủng hộ các chiến sĩ ngoài đảo xa. Bản thân chị cũng đóng góp 640 Euro để gây Quỹ.

Các anh Hà, Hạnh, Bình, Nghĩa: “Chúng tôi tâm đầu ý hợp, cùng Việt Nam cương quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, một tấc đất, một giọt nước biển cũng không rời. Chúng tôi mang quốc tịch Áo, nhưng Việt Nam luôn là quê hương, là bờ cõi, là tổ tiên của hàng nghìn nghìn thế hệ ông cha chúng



tôi. Nếu nhà nước kêu gọi quyên góp tiền để mua vũ khí chống Trung Quốc thì chúng tôi xin sẵn sàng đóng góp”.

Tại cuộc biểu tình, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Áo cũng mang theo một chiếc hòm quyên góp ủng hộ các chiến sĩ hải đảo, nhưng do trời mưa, mọi người lại hứng hực khí thế hào hào nên họ đã để việc đó vào một buổi khác.

Chị Hằng: “Đây là lần đầu tiên bà con kiều bào Áo đã cùng nhau kêu gọi tham gia cuộc biểu tình, chúng tôi chưa có kinh nghiệm nhưng kết quả khá tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện việc làm này hàng tuần, hàng tháng”.

Ngày thường họ là những con người nhỏ bé, hiền hòa, chỉ quan tâm đến những chuyện đời thường, công việc, gia đình, con cái nhưng khi đất nước có biến thì tinh thần và trách nhiệm của họ dường như được “thổi bùng lên”, hào hứng, nhiệt huyết, căm phẫn... mà vẫn tỉnh táo, bình tĩnh... Họ sẵn sàng chắt chiu, quyên góp công sức, tiền bạc, “góp gió thành bão”, cùng nhau chống kẻ thù xâm lược.



Kiều bào Áo sẵn sàng “góp gió thành bão” ủng hộ quê hương



Những người bạn quốc tế nói gì

Hành động của những Việt kiều yêu nước hôm nay đã khiến nhiều người bản xứ và các nhà báo quốc tế rất xúc động.

Anh Thomas (Người Áo): “Tôi thấy mọi người biểu tình như vậy là rất đúng. Bởi vì cách cư xử, hành xử của Trung Quốc hiện nay không giống như cách cư xử ngoại giao quốc tế thông thường”.

Bạn Tsefen Zodebaer (Tây Tạng): “Đây là lần đầu tiên các nước ASEAN tại Áo cùng nhau biểu tình chống sự bành trướng của Trung Quốc. Thật tuyệt vời! Chúng tôi ở cạnh Trung Quốc nên chúng tôi rất hiểu, Trung Quốc vô cùng tham lam và nguy hiểm, như một con rồng bị bỏ đói. Trung quốc sẽ đánh chén dần các nước ASEAN nhưng như thế sẽ không bao giờ là đủ, họ sẽ ăn dần, giết dần thế giới ...”.

Một số đồng nghiệp quốc tế của tôi đang tham dự vòng đàm phán hạt nhân Iran tại Áo, khi nghe tin có cuộc biểu tình của người Việt tại Áo, họ đã hủy chuyến bay để ở lại đưa tin. Họ là những nhà báo chuyên theo dõi mảng chiến trường. Họ xin một lá cờ để làm kỷ niệm, và mong muốn sớm được ra biển tác nghiệp với chúng tôi.

Nhà báo Sohail: “Các nước đều phải thể hiện sức mạnh của mình một khi bị nước lớn đe dọa. Việt Nam đang có một thứ tài sản vô cùng quý giá, đó là lòng yêu nước của những người Việt trên thế giới. Họ đã luôn hướng về đất mẹ như thế này. Chúng tôi mong sớm ra biển tác nghiệp với các bạn. Khi đó chúng tôi sẽ mang theo lá cờ này, những thước phim biểu tình hôm nay để làm hành trang nhé”.

Nhà báo Sajad Vaez: “Sau khi chúng tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn với những người dân ở cuộc biểu tình này, chúng tôi thấy họ rất yêu nước, yêu hòa bình. Tôi nghĩ rằng các nước trên thế giới đều phải tôn trọng nền độc lập của



nhau. Trung Quốc là nước lớn cần phải tôn trọng luật pháp và nền độc lập của các nước trong khu vực ASEAN đặc biệt là Việt Nam”.

Nhà báo Hosein Shivali: “Chúng kiến cuộc biểu tình hôm nay khiến tôi nhớ lại cuộc chiến tranh Việt Nam chống Mỹ. Chúng tôi đã được biết về sức mạnh của Việt Nam lúc đó, thông qua báo chí truyền thông quốc tế, đặc biệt là qua các bức ảnh và những bộ phim tư liệu... Chúng tôi nói rằng (mà không phải riêng chúng tôi, truyền thông Mỹ cũng nói như vậy) chính Việt Nam sẽ là người kết thúc cuộc chiến đó”.

Nhà báo Mohamad Eshraghi: “Cuộc biểu tình hôm nay như một biểu hiện của sức mạnh mà các bạn ASEAN đã đoàn kết chống lại hành vi của Trung Quốc. Họ ôn hòa, trong tay không hề cầm một thứ vũ khí nào. Điều này cho thấy, họ không nói với Trung Quốc rằng họ sẽ thực hiện cuộc chiến tranh. Mà họ mong muốn Trung Quốc phải tôn trọng họ, tôn trọng hòa bình. Tôi cho rằng, vũ khí không phải là thứ mạnh nhất, thứ mạnh nhất chính là niềm tin. Hôm nay tôi đã thấy niềm tin của họ”.



Các nhà báo quốc tế Hosein Shivali, Sajad Vaez, Mohamad Eshraghi (tính từ phải sang trái) ủng hộ cuộc biểu tình của kiều bào Việt tại Áo



Một kháng thư và hai thỉnh nguyện thư

Ngày 06/7/2014, hàng trăm kiều bào Áo đã tiếp tục cùng kiều bào khắp nơi trên thế giới tham gia tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD - 981 vào thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là cuộc biểu tình lần thứ hai của người Việt tại Áo trong vòng hai tháng trở lại đây. Khác với lần trước là tự phát thì cuộc biểu tình lần này do các Hội Đoàn người Việt ở Áo (Hội Phụ nữ, Hội Sinh viên, Hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ R-Club, Vietnam Charity Fund, Hội Hương Việt (Linz), các nhà hàng Việt Nam tại Áo) cùng Cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thủ đô Vienna, thành phố Linz và các sinh viên (Linz, Graz) cùng tiến hành, tổ chức.

Đúng 11h trưa, Đoàn biểu tình tập trung ở Quảng trường Stephans Platz (Trung tâm Thủ đô Vienna, nơi có nhiều du khách quốc tế qua lại). Mọi người đồng thanh hát vang Quốc ca Việt Nam, và giơ cao các băng rôn, biểu ngữ, ghi: “Trung Quốc hãy rút khỏi vùng biển Việt Nam”, “Trung Quốc hãy tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam theo công ước Luật Biển 1982”, “Hãy đưa Trung Quốc ra tòa án Quốc tế”, “Ưu tiên dùng hàng Việt để bảo vệ Tổ quốc”... Ngoài ra, Đoàn biểu tình còn giương cao hai tấm bản đồ lớn, minh họa hành vi Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. 500 bản đồ thu nhỏ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (ghi chú về sự vi phạm của Trung Quốc trên Biển Đông) cũng đã được phát cho người dân Áo và du khách quốc tế. Tất cả các băng rôn, biểu ngữ, bản đồ cho đến các câu khẩu hiệu... đều được in và hô vang bằng tiếng Anh, Đức, Việt.



*Bạn bè quốc tế ký vào thỉnh nguyện thư của kiều bào Áo
gửi Liên hợp quốc*

Sau một tiếng đồng hồ, Đoàn biểu tình tiếp tục được phép di chuyển qua một số tuyến phố chính, đông khách du lịch qua lại và dừng 30 phút ở Quảng trường Karl Platz, rồi tiến về Đại sứ quán Trung Quốc, lúc 13h. Đoạn đường này dài khoảng hơn 2 km. Trời nắng to, nhiệt độ 32°C, nhưng từ các em nhỏ, thanh niên đến người già đều tỏ ra rất hào hứng. Họ vừa đi vừa hô vang, khẩu hiệu: “Hòa bình cho Việt Nam”, “Trung Quốc rút khỏi Việt Nam” “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”... Hình ảnh đoàn người kéo dài giữa trưa nắng, với cờ đỏ, sao vàng, với tiếng trống truyền thống... đã tạo nên hiệu ứng rất lớn cho cuộc biểu tình. Họ đã lôi kéo được sự chú ý của những người bản xứ và du khách quốc tế (trong đó có du khách Trung Quốc).

Ông Vũ Quốc Trung và bà Bùi Thị Hải (Đại diện Ban Tổ chức) nhận xét: “Cuộc biểu tình lần này rất thành công, đã thu hút được sự quan tâm của người dân Áo cũng như



đông đảo du khách quốc tế. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã chuẩn bị 1 bức kháng thư, 2 bức thỉnh nguyện thư, để người biểu tình ký, sau đó sẽ gửi trực tiếp lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon, Ủy ban ASEAN tại Vienna (Asean Vienna Committee AVC) và Đại sứ quán Trung Quốc”. Cuối cuộc biểu tình, Ban Tổ chức cũng đã thu được 720 euro tiền quyên góp để ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Vienna, tháng 5, 7/2014